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ศูนยวิทยาศาสตรขาวเตรียมพัฒนาพันธุขาว"เสริมสุขภาพ-รักษาเบาหวาน-ตานมะเร็ง" 

 
วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 15:35:29 น. 
  เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิขาวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ แถลง
ขาวการจัดงานประชุมวิชาการขาวแหงชาติ ครั้งปฐมฤกษ ขับเคล่ือนงานวิจัยขาวไทยสูนวัตกรรม ระหวาง
วันท่ี 15 – 17 ธันวาคม 2553 ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวา ขาวมีความสําคัญกับคนไทยทุกมิติ ท้ังในดาน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท้ังนี้กลับพบวาขาวไทยยังมีปญหาอยูมาก อาทิ ในกระบวนการผลิต ราคา
และพันธุขาวท่ีกําลังสูญหาย ปญหาตางๆเหลานี้ถือเปนเรื่องใหญท่ีทําใหไทยเสียตําแหนงการสงออกขาว
อันดับ 1 ของโลก นอกจากนี้ในเรื่องของการวิจัยขาว ยังพบวา หนวยงานตางๆยังขาดความพรอมและไมมี
การประสานงานกันอยางเปนระบบ 
 รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววา 
ในประเทศไทยมีงานวิจัยการปรับปรุงพันธุขาวหลายช้ิน แตสวนใหญจะอยูในสถาบันการศึกษาและยังไม
ขยายผลไปยังหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงหากมีความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน ทองถ่ินและสถาบันการศึกษา 
ขาวไทยจะมีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ ท้ังนี้แนวโนมการทําการเกษตรไดเปล่ียนแปลงไป โดยคํานึงถึง
ส่ิงแวดลอมมากขึ้น ลดผลกระทบท่ีทําใหเกิดมลพิษ ซ่ึงตอไปประเทศไทยจะตองปรับตัวตามกระแสท่ี
เกิดขึ้น โดยผนวกแนวคิดดังกลาวเขากับงานวิจัย  
  สําหรับแนวโนมขาวไทยในในอนาคต จะมีการปรับปรุงพันธุขาวใหมีสวนในการเสริมสราง
สุขอนามัยหรือมีการเพ่ิมสารอาหารใหแกรางกาย โดยขาวท่ีมีคุณสมบัติพิเศษดังกลาว ไดแก ขาวไรทเบอรรี่
และขาวสินเหล็ก ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงพันธุขาวขาวหอมมะลิ 105 และขาวเจาหอมนิล สายพันธุขาว
พ้ืนเมืองของไทย ท้ังนี้จากการนําสารสกัดท่ีไดจากขาว 2 สายพันธุมาทดลองในหนู พบวามีคุณสมบัติในการ
รักษาเบาหวานและมะเร็ง โดยสามารถลดการขยายของเซลลมะเร็งลําไส มะเร็งตับ มะเร็งเม็ดเลือดขาวและ
มะเร็งเตานม รวมท้ังยังลดน้ําตาลท่ีเกิดจากการบริโภคขาว จากดัชนีคาปกติ 100 เหลือ 55 ซ่ึงเหมาะสําหรับ
ผูปวยโรคเบาหวาน   
 รศ.ดร.อภิชาติ กลาวอีกวา ในอนาคตจะมีการพัฒนาขาวใหกลายเปนยารักษาโรค เพ่ือเพ่ิมมูลคาของ
ขาวไทย โดยนําขาวพันธุพิเศษท่ีปรับปรุงนี้มาสกัดรําขาวและน้ํามันรําขาว เพ่ือใหไดยาบํารุงและอาหาร
เสริมท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวาขาวปกติ ท้ังนี้ในตางประเทศ เชน เกาหลีและญี่ปุน มีความพยายามในการ
ปรับปรุงพันธุขาวเพ่ือสุขภาพเชนกัน แตยังอยูในขั้นตอนสังเคราะห ยังไมลงมือปฏิบัติ ตางจากไทยท่ีทํา
สําเร็จแลว แตยังขาดการสนับสนุนอยางจริงจัง 
                “ พันธุขาวพ้ืนเมืองของไทยมีมากถึง 25,000 – 30,000 สายพันธุ แตมีการนํามาปรับปรุงสายพันธุ
เพียง 15 – 20 สายพันธุเทานั้น หากมีการวิจัยและพัฒนามากกวานี้ จะทําใหไทยเปนผูนําขาวเหนือเวียดนาม 
ท้ังนี้ประเทศไทยควรจะมีกองทุนขาวท่ีเกิดจากการเก็บภาษีสงออกขาว เพ่ือนํารายไดมาทําการวิจัยและ



พัฒนาขาวตอไป ซ่ึงเรื่องดังกลาวไดใหสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยทําการศึกษาและความเปนไป
ไดในการจัดตั้งกองทุนดังกลาว ”  รศ.ดร.อภิชาติ กลาว 
 
แหลงท่ีมา : http://www.matichon.co.th 


